



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนสื่อสารองค์กร โทร. ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๐๘ หรือ โทร. ๑๓๘๓)

ที่ กท ๐๔๐๘/๐๒๖

วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพ มหานคร เลขาธิการผู้ว่าราชการ-
กรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งเอกสาร
ข่าวประจำวันกรุงเทพมหานครประจำวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔ มาเพื่อโปรดทราบ

๑- ๕,

(นางสาวรณช สยคำข้าว)
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร



ข่าว กทม.

สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

ISSN : 085-9143

Ins. 0-2621-0708 Insสาร. 0-2621-0707-8

กรุงเทพฯ ศูนย์ทศพรสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง
วัด วัด อามเวียงรอง เมืองหลวงของประเทศไทย



ติดตามข่าวกรุงเทพมหานคร ได้ที่ www.prbangkok.com www.bangkok.go.th [twitter/pr_bangkok](https://twitter.com/pr_bangkok) [facebook/prbangkok](https://facebook.com/prbangkok)

ฉบับที่ 2/2564 วันอังคารที่ 5 มกราคม 2564

ข่าวผู้บริหาร

- 🕒 นั่งกินในร้านได้ 6 โมงเช้าถึง 3 ทุ่ม หลังจากนั้นให้สั่งกลับบ้าน เริ่ม 5 ม.ค. 64 ทั่วกรุงเทพฯ
- 🕒 ย้ำเขตเข้มงวดตรวจสอบสถานประกอบการในพื้นที่พบฝ่าฝืน สั่งปิด 14 วัน
- 🕒 ปลัด กทม. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดสกัดโควิด-19 เรียกตรวจแล้วกว่า 23,000 คัน พบชาวต่างด้าว 1,359 คน
- 🕒 ตั้ง 14 ค่ายสกัดโควิด-19 คัดกรองผู้ที่จะเดินทางเข้ากรุงเทพฯ
- 🕒 ปิดสถานที่เพิ่มเติมป้องกันโควิด-19 ตั้งแต่ 2 ม.ค.เป็นต้นไป

ข่าวสำนักงานเขต

- 🕒 หลายเขตกำหนดวันทิ้งของเหลือใช้ ขยะชิ้นใหญ่ และขยะอันตราย
- 🕒 ประเวศตรวจพื้นที่ประจำสัปดาห์
- 🕒 ลาดกระบังแจ้งคให้บริการงานทะเบียนแก่แรงงานต่างด้าว ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19
- 🕒 มีนบุรีเข้มตรวจสอบสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้าง
- 🕒 หลายเขตณรงค์พัฒนาความสะอาด
- 🕒 ประเวศณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

กรุงเทพมหานครขยายเวลาตรวจสอบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างถึงสิ้นเดือน ม.ค. 64

ดังนั้นประชาชนที่ได้รับเอกสารแจ้งรายการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่มีความประสงค์ยื่นคำร้องขอแก้ไขต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ กรณีพบว่าบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่ถูกต้องเหมาะสม หรือผู้ประสงค์เดินทางไปตรวจสอบประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ณ สำนักงานเขตที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์ ไม่ต้องเร่งรีบขอให้ทยอยติดต่อสำนักงานเขตที่ตั้งอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว เพื่อลดความแออัดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

ข่าวผู้บริหาร

นั่งกินในร้านได้ 6 โมงเช้าถึง 3 ทุ่ม หลังจากนั้นให้ส่งกลับบ้าน เริ่ม 5 ม.ค. 64 ทั่วกรุงเทพฯ

(4 ม.ค. 64) ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร : ร.ต.อ.พงศกร ชวัญเมือง โฆษกของกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงการขยายเวลาจำหน่ายและนั่งรับประทานอาหารในร้าน ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ว่า กรุงเทพมหานครเห็นชอบตามมติของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ที่มีมติขยายเวลาจำหน่ายอาหาร เพื่อลดผลกระทบและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนและผู้ประกอบการ จากเดิมที่คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครมีมติให้จำหน่ายและนั่งทานอาหารที่ร้านได้ระหว่างเวลา 06.00-19.00 น. ขยายเวลาเป็น 06.00-21.00 น. ส่วนเวลา 21.00-06.00 น. ให้เป็นการจำหน่ายอาหารแบบส่งกลับบ้าน (Take Away)

ในวันเดียวกันนี้ เมื่อ 10.30 น. ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2564 ได้พิจารณาเวลาเปิดทำการของร้านอาหาร โดยเห็นชอบให้จำหน่ายอาหารตั้งแต่เวลา 06.00-19.00 น. ก่อนจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงตามมติดังกล่าวของ ศบค. โดยคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร เห็นว่าการรับประทานอาหารช่วงกลางวันคนจะนั่งนานกว่าปกติซึ่งเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด นอกจากนี้ในช่วงเวลากลางวัน ห้ามการดื่ม/การจำหน่ายสุราในร้านอาหารด้วย เนื่องจากกาดื่มสุราจะทำให้คนรวมกลุ่มและมีการใช้เวลาในการนั่งในร้านอาหารนานขึ้น ซึ่งจะเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด ทั้งนี้ขอความร่วมมือร้านอาหารทุกประเภท การจำหน่ายแบบหาบเร่แผงลอย ปฏิบัติตามมาตรการคัดกรองอย่างเคร่งครัด และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1.5 เมตร ตามมาตรการที่กำหนดให้เข้มข้น โดยเริ่มดำเนินการพร้อมกันตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 64 เป็นต้นไป ทั้งนี้ หลังจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ได้ออกประกาศฉบับที่ 16 ปิดสถานที่เสี่ยงต่างๆ ไปแล้ว ในส่วนของกรุงเทพมหานครได้มีคำสั่งปิด 25 สถานที่เสี่ยงไปเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ยังได้มีมติให้ขยายเวลาปิดสถานศึกษา รวมถึงสถาบันกวดวิชาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ออกไปจนถึงวันที่ 31 ม.ค. 64 และเปิดทำการเรียนการสอนอีกครั้งวันที่ 1 ก.พ. 64

โฆษกกรุงเทพมหานคร กล่าวอีกว่า กรุงเทพมหานครตระหนักถึงความเดือดร้อนของผู้ประกอบการเป็นอย่างใด แต่การระบาดของผู้ป่วยยังคงมีอย่างต่อเนื่อง จึงได้มีการพิจารณามาตรการดูแลเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ อย่างไรก็ตามหากพบจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นในวงกว้าง กรุงเทพมหานครจะพิจารณามาตรการควบคุมเพิ่มเติมอีกครั้ง ในส่วนของการตรวจคัดกรองดำเนินการเชิงรุกในพื้นที่และกลุ่มเสี่ยง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการไปแล้วกว่า 3,000 ราย พบผู้ป่วยกว่า 10 ราย และกรุงเทพมหานครจะได้ดำเนินการตรวจเชิงรุกอย่างต่อเนื่องต่อไป ควบคู่ไปกับการลงพื้นที่ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด หากพบมีการฝ่าฝืน กรุงเทพมหานครจะนำมาตรการทางกฎหมายมาบังคับใช้ อย่างไรก็ตามกรุงเทพมหานครหวังว่าประชาชนจะเข้าใจในสถานการณ์ และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี สำหรับรายงานว่ามีผู้ติดเชื้อจากบ่อนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เบื้องต้นทราบข้อมูลว่าติดมาจากบ่อนในพัทยา ซึ่งต้องรอข้อมูลการสอบสวนโรคจากกรมควบคุมโรคก่อน อย่างไรก็ตามบ่อนเป็นสถานที่ผิดกฎหมายที่ไม่ควรมีการเปิดอยู่แล้ว กรุงเทพมหานครจะประสานตำรวจให้เข้มข้นการตรวจตราให้มากขึ้น ในส่วนของชาวโรฮิงญา 13 ราย ที่หลบหนีเข้ามาในพื้นที่เขตดอนเมือง เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองได้ควบคุมตัวไว้หมดแล้ว ซึ่งกรุงเทพมหานครได้ทำการ SWAB แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผล

ในวันนี้มีผู้ติดเชื้อในกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้น 28 ราย อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 27 ราย อีก 1 ราย อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค ว่าอยู่ในพื้นที่ใด ส่วนผู้ติดเชื้อทั้งหมดตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค. 63 ถึงวันที่ 4 ม.ค. 64 จำนวน 229 ราย เสียชีวิต 1 ราย กรณีการเดินทางข้ามจังหวัด ได้ขอความร่วมมือผู้ที่เดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงในการกักตัว 14 วัน และทำแบบประเมินที่ BKKCovid-19 และสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง ล้างมือบ่อยๆ และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล

----- (ทีมข่าว...สปส. รายงาน)

ย้ำเขตเข้มงวดตรวจสอบสถานประกอบการในพื้นที่พบฝ่าฝืน สั่งปิด 14 วัน

(4 ม.ค. 64) พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร (ศบค.กทม.) เป็นประธานการประชุม ศบค.กทม. ครั้งที่ 2/2564 โดยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้แทนสำนัก ผู้แทน บช.น. ผู้แทน กอ.รมน.กทม. ผู้แทนกลุ่มเขต และผู้แทนส่วนราชการ ในสังกัดกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

ที่ประชุมได้หารือถึงการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้มีการประชุมไปเมื่อเช้าวานเดียวกันนี้ โดยที่ประชุมได้กำชับให้สำนักงานเขตติดตามมาตรการตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครกำหนดและให้ปฏิบัติตามอย่างเข้มงวด 100% เช่น มาตรการเกี่ยวกับร้านจำหน่ายอาหาร อาทิ กำหนดเวลาให้ซื้อและนำกลับไปทานนอกร้าน ห้ามรับประทานสุราในร้าน การระงับระหว่างบุคคล เป็นต้น หากพบร้านใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามให้ผู้อำนวยการเขต ในฐานะเจ้าพนักงานโรคติดต่อสั่งปิดบริการเป็นเวลา 14 วัน นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้หารือถึงการจัดตั้งด่านคัดกรองการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รวมทั้งสิ้น 14 จุด เพื่อควบคุมและตรวจคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างไรก็ตาม เพื่อความสะดวกของประชาชน จึงเห็นควรลดจำนวนดังกล่าว คงเหลือ รวมทั้งสิ้น 8 จุด และขอให้เจ้าหน้าที่ประจำด่านเข้มงวดการตรวจยานพาหนะอย่างเต็มที่กำลัง โดยใช้ระบบ BKKCOVID-19 แทนการบันทึกด้วยมือ ทั้งนี้ขอให้คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานให้มากที่สุดด้วย

----- (ณัฐวุฒิ...สปส. รายงาน)

ปลัด กทม. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดสกัดโควิด-19 เรียกตรวจรถแล้วกว่า 23,000 คัน พบชาวต่างดาว 1,359 คน

(3 ม.ค. 64) นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายพานุรักษ์ กลั่นนุรักษ์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำจุดสกัดและคัดกรองบุคคลต่างดาวก่อนเข้าพื้นที่กรุงเทพฯ ป้องกันโควิด-19 โดยมี คณะผู้บริหารสำนักเทศกิจ ผู้บริหารเขตพื้นที่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ ณ บริเวณบิมน้ำมัน ปตท. ถนนกาญจนาภิเษก (ฝั่งขาเข้า) เขตตลิ่งชัน

ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีแนวโน้มสูงขึ้น กรุงเทพมหานครจึงได้มีการจัดตั้งจุดสกัดและคัดกรองบุคคลต่างดาวก่อนเข้าพื้นที่ กรุงเทพฯ ป้องกันโควิด-19 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยตั้งจุดคัดกรองบริเวณพื้นที่รอยต่อระหว่าง กรุงเทพมหานครกับจังหวัดใกล้เคียง เพื่อควบคุมและตรวจคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพฯ ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 14 จุด ประกอบด้วย 1. บริเวณหน้าห้างบิ๊กซี ถนนแจ้งวัฒนะฝั่งขาเข้า เขตหลักสี่ 2. บริเวณคลังสินค้าประตู 7 ถนนวิภาวดีรังสิต ฝั่งขาเข้า เขตดอนเมือง 3. บริเวณทางยกระดับโกลด์เวย์ ด้านดอนเมือง เขตดอนเมือง 4. บริเวณแยกใต้ด่วนมหานคร ถนนสุขุมวิท ฝั่งขาเข้า เขตหนองจอก 5. บริเวณหน้าบีเอ็มเอสไอ โกลด์สแตมปีร์ไฟฟ้าบีทีเอสแบงก์ ถนนสุขุมวิท เขตบางนา 6. บริเวณหน้าอาคารเนชั่น ถนนบางนา-ตราด ฝั่งขาเข้า เขตบางนา 7. บริเวณทางยกระดับบูรพาวิถี ด้านบางจากฝั่งขาเข้า เขตพระโขนง 8. บริเวณหน้าบีเอ็มน้ำมัน ปตท. ถนนกาญจนาภิเษกฝั่งขาเข้า เขตตลิ่งชัน 9. บริเวณใต้สะพานต่างระดับข้ามแยกถนนพุทธมณฑลสาย 3 ถนนบรมราชชนนีฝั่งขาเข้า เขตทวีวัฒนา 10. บริเวณใต้สะพานภูมิพล ถนนสุขสวัสดิ์ เขตราษฎร์บูรณะ 11. บริเวณหน้าบีเอ็มน้ำมัน ป.ต.ท. สาขาพระราม 2 ซอย 92 ถนนพระราม 2 เขตบางขุนเทียน 12. บริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ถนนเลียบบคลองพิทยาลงกรณ์ เขตบางขุนเทียน 13. บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยเอเชีย ถนนเพชรเกษมฝั่งขาเข้า เขตหนองแขม และ 14. บริเวณหน้าโรงเรียนศึกษานารีวิทยา ถนนเอกชัย เขตบางบอน โดยจุดสกัดฯ บริเวณหน้าบีเอ็มน้ำมัน ปตท. ถนนกาญจนาภิเษกฝั่งขาเข้า เขตตลิ่งชัน ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 ม.ค. 64

เรียกตรวจรถแล้ว 23,789 คัน พบชาวต่างดาว 1,359 คน

ทั้งนี้ การตั้งจุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-19 เป็นการประสานความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตพื้นที่ กับกองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น) โดย สน.ท้องที่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน กรุงเทพมหานคร (กอ.รมน.กทม.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ อปพร. อาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัยต่างๆ เป็นต้น โดยเริ่มตั้งจุดสกัดวันแรกคือวันที่ 20 ธ.ค. 63 จนถึงวันที่ 2 ม.ค. 64 ทั้ง 14 จุดสกัดฯ เจ้าหน้าที่ได้ทำการสุ่มตรวจรถโดยสารและรถที่มีการบรรทุกคนเข้าพื้นที่ทั้งหมด 23,789 คัน รวม 92,058 คน พบเป็นชาวต่างดาว 1,359 คน ซึ่งในทุกจุดสกัดฯ ได้มีการใช้ระบบคัดกรอง BKK COVID-19 และแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” มาใช้ในทุกจุดสกัดฯ ด้วย จึงขอให้ประชาชนที่จะสัญจรเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจคัดกรอง และขอภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ อย่างไรก็ตามการปฏิบัติงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมถึงห่วงใยในความปลอดภัยของประชาชนด้วย และขอความร่วมมือประชาชนสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง ที่ออกจากบ้าน ล้างมือบ่อยๆ โดยพกแอลกอฮอล์เจลหรือแอลกอฮอล์ล้างมือติดตัวตลอดเวลา และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล

ร้านอาหารยังนั่งกินได้ 4 ม.ค. 64 จะประชุมหารือแนวทางดำเนินการต่อไป

ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้กรุงเทพมหานครได้มีการปิดโรงเรียนในสังกัด ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน หรือศูนย์เด็กเล็ก และโรงเรียนฝักอาชีพ ซึ่งเป็นสถานที่ที่จะมีการรวมตัวของคนจำนวนมาก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่วนร้านอาหารนั้นยังไม่ได้มีการปิดร้านอาหาร ประชาชนยังสามารถนั่งรับประทานอาหารในร้านได้ แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด รวมถึงตลาดสดยังเปิดอยู่แต่ได้ขอให้เพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด ซึ่งในวันพรุ่งนี้ (4 ม.ค. 64) กรุงเทพมหานครจะมีการประชุมเพื่อหารือแนวทางดำเนินการต่อไป

เข้ม 4 มาตรการ ห้ามแรงงานต่างด้าวเข้าพื้นที่ป้องกันโควิด-19

จากนั้นเวลา 15.00 น. ปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยรองปลัดกรุงเทพมหานคร และคณะ ตรวจเยี่ยมจุดสกัดและคัดกรองบุคคลต่างด้าวก่อนเข้าพื้นที่กรุงเทพฯ ป้องกันโควิด-19 บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์ ถนนเพชรเกษม เขตหนองแขม ซึ่งจุดดังกล่าวอยู่ในพื้นที่สีแดง ซึ่งจุดสกัดและคัดกรองดังกล่าวนั้น นอกจากการขอตรวจบัตรประจำตัวประชาชน และตรวจวัดไข้แล้วยังมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 1. แรงงานต่างด้าวที่พักอาศัยในกรุงเทพฯ เดินทางไปทำงานในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครให้ประสานนายจ้างมารับตัวกลับหรือนำตัวส่งจุดตรวจสมุทรสาคร 2. แรงงานต่างด้าวที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ ไปส่งสินค้าออกพื้นที่กรุงเทพฯ ให้ทำประวัติพร้อมแจ้งห้ามเดินทางออกนอกพื้นที่กรุงเทพฯ 3. แรงงานต่างด้าวที่พักอาศัยในจังหวัดอื่นๆ ห้ามเข้าพื้นที่กรุงเทพฯ โดยเด็ดขาด และ 4. แรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองผิดกฎหมายหรือไม่มีเอกสารแสดงตนให้ส่งตำรวจดำเนินการตามกฎหมายสำหรับจุดสกัดฯ หน้ามหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์ ตั้งขึ้นตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค. 63 เรียกตรวจรถ 6,517 คัน ตรวจประชาชน 54,101 คน พบชาวต่างด้าว 477 คน

----- (พัทธนันท์...สปส. รายงาน)

ตั้ง 14 ด่านสกัดโควิด-19 คัดกรองผู้ที่จะเดินทางเข้ากรุงเทพฯ

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีแนวโน้มสูงขึ้น จึงมีหนังสือความที่สุดท้ายให้ สำนักงานเขตที่เกี่ยวข้อง จัดตั้งด่านคัดกรองการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อควบคุมและตรวจคัดกรองผู้ที่จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพฯ รวมทั้งสิ้น 14 จุด ประกอบด้วย 1. บริเวณหน้าห้างบิ๊กซี ถนนแจ้งวัฒนะฝั่งขาเข้า เขตหลักสี่ 2. บริเวณคลังสินค้าประตู 7 ถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาเข้า เขตดอนเมือง 3. บริเวณทางยกระดับโหลล์เวย์ ด่านดอนเมือง เขตดอนเมือง 4. บริเวณแยกใต้ด่วนมหานคร ถนนสุขุมวิทฝั่งขาเข้า เขตหนองจอก 5. บริเวณหน้าบีเอ็มเอสโซ่ ไกลด์สถานีรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล 6. บริเวณหน้าอาคารเนชั่น ถนนบางนา-ตราด ฝั่งขาเข้า เขตบางนา 7. บริเวณทางยกระดับบูรพาวิถี ด่านบางจากฝั่งขาเข้า เขตพระโขนง 8. บริเวณหน้าศูนย์โตโยต้า ถนนราชพฤกษ์ เขตตลิ่งชัน 9. บริเวณใต้สะพานต่างระดับข้ามแยกถนนพุทธมณฑลสาย 3 ถนนบรมราชชนนีฝั่งขาเข้า เขตทวีวัฒนา 10. บริเวณใต้สะพานภูมิพล ถนนสุขสวัสดิ์ เขตราษฎร์บูรณะ 11. บริเวณหน้าบีเอ็มเอ็ม บี.อี.ท. สาขาพระราม 2 ซอย 92 ถนนพระราม 2 เขตบางขุนเทียน 12. บริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร ถนนเลียบบคลองพิทยาลงกรณ์ เขตบางขุนเทียน 13. บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยเอเซีย ถนนเพชรเกษมฝั่งขาเข้า เขตหนองแขม และ 14. บริเวณหน้าโรงเรียนศึกษานารีวิทยา ถนนเอกชัย เขตบางบอน โดยจะเริ่มตั้งด่านดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้การตั้งจุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นการประสานความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตพื้นที่ประสาน กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น) โดยสน.ท้องที่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน กรุงเทพมหานคร (กอ.รมน.กทม.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ อปพร. อาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัยต่างๆ เป็นต้น จึงขอให้ประชาชนที่จะสัญจรเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจคัดกรองด้วย และต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ อย่างไรก็ตามการปฏิบัติงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความหวังใจสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 รวมทั้งเป็นความหวังใจในความปลอดภัยของประชาชนด้วย

----- (ทีมข่าว...สปส. รายงาน)

ปิดสถานที่เพิ่มเติมป้องกันโควิด-19 ตั้งแต่ 2 ม.ค.เป็นต้นไป

(1 ม.ค. 64) ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) : ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกของกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ขณะนี้พบการแพร่ระบาดลักษณะกลุ่มก้อนในหลายจังหวัดของภาคตะวันออก ในส่วนของกรุงเทพมหานครพบมีการติดเชื้อลักษณะกลุ่มก้อนในสถานบริการและสถานที่หลายแห่ง คณะกรรมการจึงได้ทำหรือมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดที่กรุงเทพมหานครได้ประกาศไปแล้ว เพื่อยกระดับความเข้มข้น การควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 โดยจะมีประกาศปิดสถานที่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค.เป็นต้นไป ซึ่งจะยกเลิกประกาศฉบับที่กรุงเทพมหานครได้ออกไปแล้วทั้งหมด และใช้ประกาศฉบับใหม่แทน สำหรับรายละเอียด เช่น สวนน้ำ สวนสนุก สนามเด็กเล่น เครื่องเล่นสำหรับเด็กในตลาด ตลาดน้ำ ตลาดนัด โต๊ะสนุก บิลเลียด สถานที่เล่นตุ๊กแก ร้านเกม ร้านอินเทอร์เน็ต สนามชนไก่ และสนามซ้อมชนไก่ สถานรับเลี้ยงเด็กและสถานดูแลผู้สูงอายุยกเว้นที่มีการรับพักค้างคืนเป็นปกติธุระ สนามมวย โรงเรียนศิลปะการต่อสู้หรือโยงิม สนามม้า สถานประกอบการหรือกิจการอาบน้ำ สถานประกอบกิจการอาบอบนวด สถานที่แข่งขันทุกประเภท สถานที่ให้บริการห้องจัดเลี้ยง ห้องจัดเลี้ยง รวมถึงสถานที่อื่นใดที่ลักษณะทำนองเดียวกัน สนามชนโค สนามกอล์ฟ สนามแข่งขันในลักษณะทำนองเดียวกัน สนามพระเครื่อง ศูนย์พระเครื่อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน สถานที่เจาะผิวหนังหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันกวดวิชา หรือสถาบันการศึกษา เป็นต้น

ทั้งนี้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน สถาบันกวดวิชา และสถาบันการศึกษากำหนดปิดทำการตั้งแต่วันที่ 4-17 ม.ค. 64 จากนั้นจะพิจารณาตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 อีกครั้ง ในส่วนของมาตรการสำหรับร้านอาหารอนุญาตให้ซื้อและนำกลับบ้าน หรือ Take away โดยไม่ให้มีการบริโภคในร้านอาหาร ทั้งนี้กรุงเทพมหานครจะหารือกับศูนย์บริหารสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของรัฐบาลในวันพรุ่งนี้ ซึ่งอาจจะมีผลวันที่ 4 ม.ค. 64 เพื่อให้ผู้ประกอบการได้มีเวลาในการเตรียมความพร้อม

นอกจากนี้ที่ประชุมได้หารือถึงการจำแนกพื้นที่สถานการณ์การระบาดโรคโควิด-19 ตามที่ ศบค. กำหนดโดยแบ่งระดับพื้นที่ระบาดออกเป็นระดับสี 4 ประเภท ดังนี้ พื้นที่สีแดง พื้นที่ที่ควบคุมสูงสุด คือ มีผู้ติดเชื้อจำนวนมากหรือมีผู้ติดเชื้อในหลายพื้นที่ย่อย พื้นที่สีส้ม พื้นที่ควบคุม คือ มีการติดเชื้อหรือมีผู้ติดเชื้อมากกว่า 10 ราย หรือพื้นที่ติดกับเขตพื้นที่สีแดง พื้นที่สีเหลือง พื้นที่เฝ้าระวังสูง คือ มีผู้ติดเชื้อ 1-10 ราย และพื้นที่สีเขียว พื้นที่เฝ้าระวัง คือ พื้นที่ที่ยังไม่มีผู้ติดเชื้อและยังไม่มีสิ่งบ่งชี้ว่าจะมีผู้ติดเชื้อ โดยขณะนี้คณะกรรมการเห็นชอบให้เขตบางขุนเทียน หนองแขม และบางพลัดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด เพื่อให้ผู้อำนวยการเขตมีอำนาจในการบริหารจัดการได้โดยตรง

----- (ชลธิชา...สปส. รายงาน)

หลายเขตกำหนดวันทิ้งของเหลือใช้ ชยะชิ้นใหญ่ และชยะอันตราย

สำนักงานเขตต่างๆ จัดกิจกรรมนัดเก็บชยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้ในชุมชน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกชยะและดูแลสภาพแวดล้อมในชุมชน ตลอดจนช่วยลดปริมาณชยะและสร้างความ เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง จึงขอความร่วมมือประชาชนเก็บรวบรวมชยะชิ้นใหญ่ สิ่งของเหลือใช้หรือไม่ใช้แล้ว และ เครื่องเรือนที่ชำรุด เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง เก้าอี้ โซฟา ที่นอนเก่า ตู้เย็น เครื่องซักผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า และยางรถยนต์ นำมาวางรวมไว้ บริเวณหน้าที่พักอาศัยของท่าน ก่อนเวลาที่จัดเก็บฯ ดังนี้

เขตพระนคร เวลา 09.00-12.00 น. ดังนี้ วันที่ 9 ม.ค. 64 ณ ชุมชนวังกรมพระสมมติอมรพันธ์ และชุมชนโปลัฟราหมณ์ วันที่ 16 ม.ค. 64 ชุมชนแพรงภูธร แพรงนรา แพรงสรรพศาสตร์ และหลังศาลเจ้าพ่อเสือ วันที่ 23 ม.ค. 64 ชุมชนเฟื่องทอง-ตรอกวิสูตร และชุมชนราชปพิชพัฒนา และวันที่ 30 ม.ค. 64 ชุมชนท่าวัง และชุมชนท่าเตียน สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2224 3157

เขตลาดกระบัง วันที่ 10 ม.ค. 64 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ชุมชนริมคลองลาดบัวขาว แขวงสองต้นนุ่น ก.ราษฎรพัฒนา สอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2326 9013

เขตมีนบุรี วันที่ 10 ม.ค. 64 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ชุมชนรามอินทราเนรมิต ช.รามอินทรา 86 ก.รามอินทรา สอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2540 7175

เขตหนองแขม วันที่ 10 ม.ค. 64 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ชุมชนซอยเพชรเกษม 116 และหมู่บ้านสร้อยพร (ถ.เลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ) สอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2421 1405

----- (ปชส...เขต รายงาน)

ประเวศตรวจพื้นที่ประจำสัปดาห์

นายวรเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดแผนปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่เป็นประจำทุกสัปดาห์ ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ถนน ตรอก ซอย และชุมชน ในวันที่ 6 ม.ค. 64 เวลา 09.00 น. บริเวณ ถ.ศรีนครินทร์ ทั้งสองฝั่ง แขวงประเวศ สอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2328 8151 ต่อ 6374-5

----- (ปชส...เขตประเวศ รายงาน)

ลาดกระบังแจ้งงดให้บริการงานทะเบียนแก่แรงงานต่างด้าว ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

นายณะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง กทม. แจ้งว่า ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งปัจจุบันพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในกลุ่มแรงงานต่างด้าวเป็นจำนวนมาก โดยในสถานการณ์ดังกล่าว ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขต ทั้ง 50 เขต ยังคงเปิดให้บริการประชาชนคนไทยและแรงงานต่างด้าวเป็นจำนวนมาก จึงมีความเสี่ยงที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคอย่างรวดเร็ว เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และเป็นไปตามแนวทางหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเขตลาดกระบัง จึงของดให้บริการงานทะเบียนแก่แรงงานต่างด้าวในทุกกรณี ยกเว้นการแจ้งเกิดในกรณี ปกติและการแจ้งการตาย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะคลี่คลาย สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายทะเบียน โทร. 0 2326 9149 ต่อ 6862

----- (ปชส...เขตลาดกระบัง รายงาน)

มีนบุรีเข้มตรวจสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้าง

นายไพโรจน์ จันทร์รอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้ดำเนินการเฝ้าระวังและป้องกันไม่ให้เกิดการจำหน่ายผักสด ที่มีสารเคมีตกค้างให้กับประชาชน ตามโครงการ “ตรวจสอบ หาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในผักสด” เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคผักสดได้สินค้าที่มีคุณภาพปลอดภัยสารเคมี นอกจากนี้ยังได้ประชาสัมพันธ์ด้านอาหารปลอดภัยให้กับผู้ประกอบการ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังคุณภาพอาหารให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ในวันที่ 11 ม.ค. 64 เจ้าหน้าที่สุ่มตรวจ ณ ตลาดมีนบุรี 1 (ตลาดเก่า) ถ.สีหบุรานุกิจ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2914 5834

----- (ปชส...เขตมีนบุรี รายงาน)

หลายเขตรณรงค์พัฒนาความสะอาด

สำนักงานเขตต่างๆ กำหนดแผนพัฒนาทำความสะอาดสถานที่ต่างๆ เพื่อให้เกิดความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในพื้นที่ให้ร่มรื่น สวยงาม รวมถึงเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ดังนี้

เขตหนองแขม เวลา 09.00-12.00 น. และ 16.00-21.00 น. ในวันที่ 9 ม.ค. 64 ณ ช.นาคสถาพร 2 แยก 6-1 ถึงสะพานหมู่บ้านพุกษาการ์เด็นโฮม ช.เพชรเกษม 77 แยก 4 ชุมชนซอยเพชรเกษม 112 แยก 1,2,3 สวัสดิการ 1 ซ.2 ช.เพชรเกษม 77 แยก 1-14 ช.เพชรเกษม 110 แยก 108/2 และวันที่ 10 ม.ค. 64 ช.นาคสถาพร 2 แยก 6-1-1-1 ถึงแยก 6-1-1-10 ช.เพชรเกษม 79 แยก 3 ช.เพชรเกษม 116 หมู่บ้านสร้อยพร ถ.เลียบบฯ เหนือ ช.เพชรเกษม 77 แยก 3-2 จุดเสี่ยงข้างคลองมหาศร สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2421 1405

เขตลาดกระบัง เวลา 09.00-18.00 น. วันที่ 9 ม.ค. 64 ณ ช.ร่มเกล้า 17 และสะพานข้ามคลองบัวเกาะ ถ.ลาดกระบัง และวันที่ 10 ม.ค. 64 สะพานข้ามคลองบัวลอย ถ.ลาดกระบัง และ ช.ลาดกระบัง 34/1,2

เขตประเวศ วันที่ 6 ม.ค. 64 ณ มัสยิดยามีอุลอิบาดะห์ (สุเหร่าทางควาย) ถ.อ่อนนุช ซ.30 ถึงศาลาลอย ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.6 ถ.ศรีนครินทร์ ช.สุภาพงษ์ ถ.พัฒนาการตัดใหม่ ตั้งแต่สวนพัฒนาภิรมย์ ถึงหน้าร้านครัวริมบ่อ ถ.สุขาภิบาล 2 ซ.18 ถนนคูขนานกาญจนากิเชก ตั้งแต่หน้าวัดทุ่งเศรษฐี ถึงหน้าร้านคุณเอ และถนนคูขนานมอเตอรเวย์ บริเวณหน้าโรงเรียนสุเหร่าทับช้าง สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2328 8151 ต่อ 6374-5

----- (ปชส...เขต รายงาน)

ประเวศรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

นายวรเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์และฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามแผนปฏิบัติการโครงการกรุงเทพฯ ปลอดภัยยุงลาย ในวันที่ 6 ม.ค. 64 ณ ชุมชนอาคารสงเคราะห์ อ่อนนุช 86 ซ.อ่อนนุช 86 แขวงประเวศ จึงขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไข้เลือดออกโดยการปิดภาชนะให้มิดชิด และเก็บเศษวัสดุเก่า เพื่อมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2328 8984 ต่อ 6368

----- (ปชส...เขตประเวศ รายงาน)

สิ่งสำคัญในการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คือความร่วมมือของประชาชนในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง ไม่ใช่ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว แก้วน้ำ รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ หลีกเลี่ยงการร่วมรับประทานอาหารกับบุคคลอื่น หมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ แอลกอฮอล์เจลหรือแอลกอฮอล์สเปรย์ สวมหน้ากากอนามัยเป็นประจำ โดยเฉพาะเวลาอยู่ในแหล่งชุมชน งดการรวมกลุ่มจัดกิจกรรม และการเดินทาง ไปต่างพื้นที่ กำหนดระยะห่างระหว่างบุคคลให้พ้นระยะการส่งต่อเชื้อโรค